



พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Mae Moh Mine Museum

# บทความ : เพลง พิพิธภัณฑสถานลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ

## วันที่ 16 มีนาคม 2560

### บทความแนะนำสำหรับการเดินทางโดยรถไฟมาเยี่ยมพิพิธภัณฑสถาน

สำหรับบทความนี้จะขอแนะนำการเดินทางโดยรถไฟมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานสักครั้งหนึ่ง ซึ่งตั้งแต่ทางพิพิธภัณฑสถานปรับปรุงแล้วเสร็จและเปิดอย่างเป็นทางการ ทางแอดมินพบว่ามีหลายโรงเรียนมาที่นิยมนั่งรถไฟมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานหรือเยี่ยมชมแล้วนั่งรถไฟกลับ ซึ่งจากการได้พูดคุยกับทางคณะโรงเรียน ก็พบว่าบางโรงเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงรอบเวลาการเดินทางว่ามีรอบไหนบ้างและควรขึ้นรอบไหน ซึ่งบางทีก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาไปบ้าง ซึ่งบทความนี้จะขอแนะนำวิธีการขึ้นเฉพาะในส่วนของรถไฟฟรีและจอดที่สถานีแม่เมาะ

สำหรับรถไฟฟรีที่จอดสถานีแม่เมาะ ในเวลาทำการของพิพิธภัณฑสถาน จะมีอยู่ทั้งหมด 3 ขบวน ได้แก่ รถเร็วขบวน 102 เชียงใหม่ – กรุงเทพ ถึงสถานีแม่เมาะ เวลา 9.13 น. รถท้องถิ่น ขบวน 407 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ ถึงสถานีแม่เมาะ เวลา 11.53 น. และรถท้องถิ่น ขบวน 408 เชียงใหม่ – นครสวรรค์ ถึงแม่เมาะ เวลา 12.40 น. ซึ่ง 2 ขบวนหลังนั้น ได้เคยพูดถึงไปแล้วในบทความก่อน สำหรับบทความนี้จะพูดถึงรถเร็ว ขบวน 102 โดยต้นทางนั้นจะออกจากสถานีเชียงใหม่ เวลา 6.30 น. ซึ่งก็หมายความว่าจากเชียงใหม่ถึงแม่เมาะ จะมีจังหวัดที่รถไฟผ่านแค่สามจังหวัดเท่านั้นคือ เชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง โดยจะจอดสถานีดังต่อไปนี้ เชียงใหม่ ลำพูน ขุนตาน ลำปาง และแม่เมาะ ซึ่งเวลานั้นสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของการรถไฟ

[http://www.railway.co.th/.../TrainStopStation\\_Time\\_All...](http://www.railway.co.th/.../TrainStopStation_Time_All...) ใกล้เคียงไหนก็ไปขึ้นสถานีนั้นได้เลย โดยสามารถเช็คเวลาว่ารถไฟถึงที่เหมายแล้วได้จากกระบบติดตามขบวนรถ

<http://tts.railway.co.th/srttts/view> จะได้วางแผนการเดินทางได้ง่าย ส่วนขบวน 407 และ 408 นั้น จอดทุกสถานีอยู่แล้วแต่ลักษณะของรถจะเรียกว่ารถดีเซลราง ซึ่งโดยปกตินั้นจะมีการจัดชุดขบวนรถแค่สามตู้หรือที่เราเรียกติดปากว่าโบกี้ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับโรงเรียนที่พานักเรียนมาจำนวนเยอะๆ

บทความนี้เป็นการบทความประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับทางคณะที่มีความต้องการจะเดินทางโดยรถไฟ จะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้อง สำหรับคณะไหนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้จากสถานีที่อยู่ใกล้เคียงได้ทุกสถานี ซึ่งขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการขยายเวลารถไฟฟรีออกไปอีก สะดวกมาเวลาไหนก็วางแผนการเดินทางได้เลย

